

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY THÁI BÌNH

Quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp

(Tiếp theo trang 1)

Trong đó, đã tham mưu ban hành các chỉ thị và các văn bản quan trọng về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và cải cách tư pháp. Để nâng cao hiệu quả việc quán triệt, triển khai các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Ban Nội chính Tỉnh ủy thường xuyên tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, phổ biến văn bản mới của Trung ương và kinh nghiệm về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ chủ chốt ở cấp tỉnh, cấp huyện; đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tham mưu giúp việc công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trong những năm gần đây, Ban đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện và tham mưu Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh thực hiện nhiều cuộc kiểm tra, giám sát về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Việc phổ biến, quán triệt, tập huấn nghiệp vụ và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đã



Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thái Bình, ngày 25/8/2023.

mang đến hiệu ứng tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời có tác dụng rõ nét đối với việc phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Bên cạnh đó, để tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả đối với công tác bảo

đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 9/11/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động trong việc tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị

số 26 gồm các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thủ trưởng các cơ quan tổ tụng của tỉnh. Ban Chỉ đạo sau khi thành lập đã khẳng định được vai trò trong việc chỉ đạo, cho ý kiến xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; điển hình như quá trình các cơ quan bảo vệ pháp luật triệt phá một loạt băng, ổ nhóm tội phạm lộng hành gây

bức xúc trong dư luận, mang lại cuộc sống yên bình cho người dân. Thực hiện chức năng tiếp nhận, xử lý đơn thư và giúp Thường trực Tỉnh ủy trong công tác tiếp công dân, chỉ đạo đơn đốc giải quyết đơn thư của công dân, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã nghiên cứu cụ thể từng vụ việc đơn thư, kịp thời phối hợp nắm tình hình, giúp cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giải quyết theo dõi, nắm tình hình, phối hợp cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, Ban tham mưu Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan tư pháp tiếp

tục tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp, chú trọng các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, bảo đảm các vụ án, vụ việc được phát hiện, điều tra, xử lý kịp thời, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Tháng 7/2022, thực hiện chủ trương Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh được thành lập. Với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Nội chính đã tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, các huyện ủy, thành ủy; đồng thời chủ động nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng các quy định, quy chế, chương trình công tác làm cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Sau gần hai năm hoạt động, Ban Chỉ đạo tỉnh đã duy trì nếp và từng bước nâng cao chất lượng các cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo, phiên họp của Ban Chỉ đạo tỉnh. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu đưa 4 vụ án, 5 vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Quá trình tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo các vụ án, vụ việc, Ban đã tập trung nghiên cứu, phối hợp cơ quan chức năng tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, vận dụng linh hoạt các phương châm, cơ chế chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương "rõ đến đâu xử lý đến đó", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ"... và các cơ

chế chỉ đạo liên quan đến việc giám định, định giá tài sản, bảo đảm việc giải quyết vụ án và nghiêm minh về nhân văn, được dư luận nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Trải qua chặng đường 11 năm kể từ ngày tái lập, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự chỉ đạo, tạo điều kiện của Ban Nội chính Trung ương; sự phối hợp trách nhiệm, thường xuyên của các cấp, ngành, nhất là các cơ quan, đơn vị khối nội chính, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng, từng bước đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của Đảng, Nhà nước và mong muốn của nhân dân về đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trước những yêu cầu thực tiễn đặt ra, tính chất công việc nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, tập thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu, liêm chính, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần toả sáng truyền thống cách mạng vẻ vang của ngành nội chính Đảng, xứng đáng với 8 chữ vàng "Trung thành - Liêm chính - Bền bỉ - Sáng tạo" được trao.

Khởi dậy đam mê sáng tạo khoa học kỹ thuật trong học sinh

Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thành công đã khẳng định hiệu quả chỉ đạo của ngành và đam mê nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo của thầy và trò các trường học trên địa bàn tỉnh. Nhiều dự án đã ứng dụng kiến thức được học vào giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.



Học sinh Trường THPT Quỳnh Thọ khảo sát về tính khả thi của dự án "Sách điện tử Bản sắc văn hóa Quỳnh Phụ".



Học sinh Trường THPT Đông Thụy Anh kiểm tra cây trồng sau khi sử dụng dụng cụ tự pha chế.

Nhiều dự án phục vụ cho chương trình GDPT 2018

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho thấy vai trò quan trọng của internet kết nối vạn vật (IoT) trong các lĩnh vực của đời sống. Xác định được điều đó, em Phạm Lê Nhật Anh, lớp 11A7 và em Phạm Nguyễn Ngọc Anh, lớp 12A1, Trường THPT Đông Thụy Anh đã trao đổi ý tưởng với cô giáo Vũ Thị Mai để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện dự án "Thiết kế mô hình học tập ứng dụng IoT trong nhân giống cây hoa, pha chế dung dịch trồng cây rau và thiết kế VHYDRO tự động điều chỉnh dung dịch thủy canh". Đây là mô hình học tập thực quan sinh động đáp ứng chương trình GDPT 2018. Nhật Anh cho biết: Dưới sự hướng dẫn của cô giáo Vũ Thị Mai, em và bạn Ngọc Anh cùng các bạn trong câu lạc bộ khoa học kỹ thuật - stem của Trường thiết kế các bước để có thể tự lập đặt hệ thống và ứng dụng hệ thống IoT, hiểu các nguyên lý hoạt động của hệ thống để từ đó ứng dụng trong thực tiễn sản xuất tại gia đình, địa phương. Đồng thời, nghiên cứu, lên ý tưởng, xây dựng công thức pha chế dung dịch trồng một số cây rau từ nguồn phân bón hiện có tại địa phương và phát triển sản phẩm tự động điều chỉnh các thông số quan trọng nuôi trồng thủy canh. Cô giáo Vũ Thị Mai chia sẻ: Các em rất chủ động trong việc tìm hiểu, nghiên cứu và ứng dụng kiến thức liên môn

để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Dự án của các em rất phù hợp trong giảng dạy theo chương trình GDPT 2018. Còn với dự án "Sách điện tử Bản sắc văn hóa Quỳnh Phụ" của học sinh Trường THPT Quỳnh Thọ đã cho người xem thấy được những nét đặc sắc của vùng quê có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời. Em Nguyễn Hà Phương, học sinh Trường THPT Quỳnh Thọ chia sẻ: Chúng em là khóa học sinh đầu tiên được học chương trình GDPT 2018. Với chương trình mới này, ngoài các môn học văn hóa, chúng em được học thêm nhiều môn học hay và ý nghĩa như môn học giáo dục địa phương, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Sự thay đổi trong chương trình giúp chúng em được tiếp cận nhiều hơn văn hóa địa phương. Chúng em cũng có cơ hội được học tập nhiều hơn về lịch sử, địa lý, danh lam thắng cảnh, những danh nhân văn hóa hay làng nghề, món ăn của địa phương Quỳnh Phụ. Vì thế, dưới sự hướng dẫn của cô giáo Nguyễn Thị Niềm và thầy giáo Nguyễn Như Vũ, em và bạn Nguyễn Hoàng Tú Anh đã bắt tay thực hiện dự án "Sách điện tử Bản sắc văn hóa Quỳnh Phụ". Sách điện tử được xây dựng trên nền tảng lưu trữ và truy cập thông qua các thiết bị thông minh như điện thoại, máy tính, ipad... Chúng em mong muốn thông qua các bài viết, các video thực tế và đặc biệt là bản đồ 360 độ chân thực để giới thiệu và quảng bá du lịch cho huyện Quỳnh Phụ.

Tinh ứng dụng cao

Theo thống kê từ Ban tổ chức, tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm nay có 63 dự án của 124 học sinh đến từ 63 đơn vị dự thi, trong đó có 23 dự án của các trường THPT và 40 dự án của 8 phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố ở 16 lĩnh vực. Sau 2 ngày diễn ra cuộc thi, có 38 dự án đạt giải, trong đó có 8 giải nhất, 10 giải nhì, 13 giải ba và 7 giải tư. Tại cuộc thi năm nay, đa số các dự án dự thi thể hiện được ý tưởng khoa học mới và khả năng ứng dụng. Các tác giả có kỹ năng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khá hoàn chỉnh; nhiều dự án mang tính thực tiễn, có tính khả thi cao, thể hiện sự đam mê trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng kiến thức được học vào thực tiễn và tạo sân chơi bổ ích cho học sinh THCS, THPT trên địa bàn toàn tỉnh. Bên cạnh đó, phần lớn các dự án đã đặt ra câu hỏi nghiên cứu, vấn đề nghiên cứu và có nội dung và phương pháp nghiên cứu, thực hiện thí nghiệm cụ thể phù hợp với học sinh trung học và các em đã trình bày báo cáo khoa học theo đúng yêu cầu của một công trình khoa học. Nhiều đề tài khoa học và phần trình bày của học sinh đã chú ý tới việc vận dụng kiến thức học được trên lớp, kiến thức thực tiễn diễn ra trong cuộc sống vào nghiên cứu khoa học. Một số dự án đạt giải cao tại cuộc thi như: dự án giải pháp ngăn chặn nạn bạo hành lạnh - tẩy chay học đường trong trường học của học

sinh Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh (Thái Thụy); dự án giải pháp nhằm nâng cao sản lượng khoai tây tại địa phương của học sinh Trường THCS Trọng Quan, Trường Tiểu học và THCS Lô Giang (Đông Hưng)... Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học nhằm tiếp tục thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, giáo dục STEM trong các trường trung học; góp phần phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học. Đồng thời, khuyến khích học sinh trung học tham gia nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề trong thực tiễn đời sống; tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học; tăng cường trao đổi giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế. Gần hai tháng nghiên cứu khoa học của học sinh với việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp, hình thức đánh giá kết quả học tập của học sinh, góp phần phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Để cuộc thi tiếp tục được lan tỏa, thời gian tới các cơ sở giáo dục tiếp tục đồng hành cùng các em trong tư vấn, hỗ trợ, chỉ đạo để khích lệ học sinh háng say nghiên cứu khoa học và hoàn thiện hơn dự án của mình; đồng thời phát hiện và định hướng để các em có nhiều đề tài ý nghĩa, thiết thực trong cuộc sống.

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THÀNH PHỐ NỐI DÀI NHỮNG VIỆC LÀM NHÂN ĐẠO

Năm qua, phát huy tinh thần tương thân tương ái, "Lá lành đùm lá rách", Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Bình đã kết nối được nhiều cá nhân, tổ chức, những tấm lòng vàng để triển khai các hoạt động nhân đạo giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Với phương châm "Không để ai bị bỏ lại phía sau", mỗi cán bộ, hội viên chữ thập đỏ thành phố đã luôn hướng về những mảnh đời yếu thế, kém may mắn trong cộng đồng. Ngay từ đầu năm, Hội chữ thập đỏ thành phố đã triển khai thực hiện công tác tuyên truyền và để ra các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương; đồng thời, tham mưu với cấp ủy, chính quyền các địa phương đưa nội dung hoạt động nhân đạo vào chương trình công tác để chỉ đạo thực hiện. Hội đã phối hợp cùng các đoàn thể tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm đối với cộng đồng. Nhờ đó, hoạt động nhân đạo khi triển khai luôn nhận được sự tham gia tích cực của người dân. Một trong những hoạt động được Hội Chữ thập đỏ thành phố thực hiện có hiệu quả là phong trào "Tết nhân ái". Trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, được sự hướng ứng ủng hộ của các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp thành phố, đã phát động, các cấp hội chữ thập đỏ thành phố đã trao tặng 9.080 suất quà tết cho người nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh nghèo vượt khó.



Hội Chữ thập đỏ thành phố trao tặng nhà đại đoàn kết cho hai chị em bà Nguyễn Thị Tiên và Nguyễn Thị Mười, xã Đông Thọ (thành phố Thái Bình).

Hưởng ứng phong trào "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp với các tổ chức, cá nhân hỗ trợ gạo, đỡ đầu cho học sinh mồ côi cha mẹ, học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn... Tổng giá trị trợ cấp thường xuyên hàng tháng hơn 1,2 tỷ đồng cho gần 4.200 lượt địa chỉ đỡ đầu. Tiêu biểu như ông Đặng Xuân Ty, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố đã hiến tặng hàng tháng 10kg gạo/địa chỉ/ tháng. Các lực bộ thiện nguyện

nghèo vượt khó. Hai bà đều không có nguồn thu nhập ổn định, sống trong ngôi nhà mái fibro xi măng xuống cấp, dột nát, nền nhà thấp hơn so với mặt đường, nhất là khi có mưa to, gió bão nước ngập tràn vào nhà. Năm được hoàn cảnh vô cùng éo le của hai chị em bà, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã vận động các nguồn lực ủng hộ, trong đó MTTQ thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ thành phố 20 triệu đồng; anh em, bạn bè, hàng xóm ủng hộ cùng số tiền tiết kiệm của hai bà. Ngôi nhà rộng gần 40m² với tổng chi phí 170 triệu đồng đã hoàn thành sau gần 3 tháng xây dựng. Bà Nguyễn Thị Tiên chia sẻ: Giờ có nhà mới, chị em chúng tôi rất yên tâm, mưa bão không còn phải lo lắng gì nữa. Tết này sẽ là cái tết vui tươi, đầm ấm nhất của chị em tôi.

Ông Bùi Huy Đoàn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Hội tiếp tục nâng cao năng lực của các cấp hội từ thành phố tới cơ sở, cũng cố và phát triển nguồn quỹ hoạt động nhân đạo. Đổi mới hình thức và đa dạng hóa các phương pháp vận động nguồn quỹ, phát triển các mô hình xây dựng các nguồn quỹ có hiệu quả, khai thác các chương trình, dự án khác nhằm tăng cường nguồn lực của hội... Đây cũng là cơ sở để triển khai có hiệu quả các chương trình nhân đạo, mang lại niềm hạnh phúc cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của thành phố.